



ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ แล้ว นั้น

บัดนี้ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์	เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายจาตุรนต์ ฉายแสง	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายพินิจ จารุสมบัติ	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ เครืองาม	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ชรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายวราเทพ รัตนากร	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายไชยยศ สะสมทรัพย์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายกันตธีร์ ศุภมงคล	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายปรีชา เลหาพงศ์ชนะ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
นายประชา มาลินนท์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสุภารัตน์ เกตุราพันธุ์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเนวิน ชิดชอบ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
นายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอดิศร เพียงเกษ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายภูมิธรรม เวชยชัย	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายยงยุทธ ดิยะไพรัช	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสุวิทย์ คุณกิตติ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
นายทนง พิทยะ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวิเศษ จูภิบาล	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย
นายสมชาย สุนทรวัฒน์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นางอุไรวรรณ เทียนทอง	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายกร ทัพพะรังสี	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นายอดิศักดิ์ โพธารามิก	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายรุ่ง แก้วแดง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุชัย เจริญรัตนกุล	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายอนุทิน ชาญวีรกูล	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายวัฒนา เมืองสุข	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ เป็นปีที่ ๖๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี